

Chuẩn Bị Cho Bài 16

TẠI GIA ĐÌNH

Chọn Những Việc Làm Tại Nhà

CHÚA THÁNH THẦN GIÚP CHÚNG TA CẦU NGUYỆN

Trong bài này, các em sẽ nhận ra chính Chúa Thánh Thần giúp chúng ta cầu nguyện và các em cầu xin Chúa ban cho những đức tính cần thiết để theo Chúa Giê-su. Chúa Thánh Thần ban cho ta bình an, niềm vui, yêu thương, ân sủng và can đảm. Các em sẽ khám phá ra Giáo Hội cầu xin với Chúa Thánh Thần như thế nào, và sẽ tham dự vào một giờ cầu nguyện với Chúa Thánh Thần.



Hộp Cầu Nguyện

Trình bày một hộp nhỏ với những biểu tượng về Chúa Thánh Thần, chẳng hạn, chim bồ câu, ngọn lửa. Để bên cạnh hộp một ít giấy trắng. Xin mọi người trong nhà viết những lời cầu xin Chúa Thánh Thần vào những miếng giấy đó và bỏ vào hộp. Khi gia đình họp mặt, đọc lên những lời cầu xin đó và cầu nguyện cho nhau.

Bàn Cầu Nguyện

Một tối trong tuần này, xin những người trong gia đình nói tên của những người họ muốn cầu nguyện cho. Trước bữa cơm chiều, cho một người nói, "Chúng ta cầu nguyện cho T... (tên người đó)." Mọi người đáp: "Chúng con cầu xin Chúa."

Hiệp Nhất Trong Cầu Nguyện

Có gia đình nào trong cộng đoàn hay khu xóm muốn cầu nguyện cho gia đình bạn không? Yêu cầu gia đình đó cầu nguyện cho những người trong gia đình bạn mỗi ngày và bạn cầu nguyện lại cho họ.





Những Việc Có Thể Làm...

Ngày Chúa Nhật

Lắng nghe những lần trong thánh lễ linh mục và giáo dân cầu nguyện cùng Chúa Thánh Thần. Trên đường về trao đổi về những lời nguyện đó.

Trong Tuần

Cầu xin Chúa Thánh Thần giúp chúng ta đem yêu thương, hoan lạc và bình an đến cho người khác.

Thăm gia trang của chúng ta



www.blestarewe.com

Những Điều Nên Biết...

Gia Sản Của Chúng Ta Trong Phụng Vụ

Những lời cầu nguyện dâng lên Chúa Thánh Thần cho thấy vai trò của Thần Khí trong đời sống Phụng Vụ của Giáo Hội. Trong Kinh Tạ Ơn trong thánh lễ, chúng ta xin Chúa ban Chúa Thánh Thần để thánh hóa và biến đổi bánh và rượu và biến đổi chúng ta, nhờ thế chúng ta nên thánh thiện và liên kết với Thân Thể của Đức Ki-tô.

Những lời cầu nguyện chính trong các bí tích cho thấy rõ hơn vai trò Chúa Thánh Thần. Trong bí tích Rửa Tội, chúng ta cầu xin Chúa Thánh Thần ban sự sống mới. Trong bí tích Thêm Sức, chúng ta xin Chúa Thánh Thần trợ giúp và hướng dẫn. Trong bí tích Hòa Giải, chúng ta xin Chúa Thánh Thần Đấng An Ủi tha tội. Qua Chúa Thánh Thần, chúng ta được Chúa ban những ơn cần để sống đời Ki-tô hữu.

Những Tư Tưởng Nên Suy Nghĩ...

Những Lời Cầu Nguyện Xin Ơn

Theo Thần Khí hướng dẫn, anh em hãy dùng mọi lời kinh và mọi tiếng van nài mà cầu nguyện luôn mãi.

Ep 6:18



Trẻ em tự nhiên hướng về những gì thiêng liêng. Chúng xem ra không gặp khó khăn đối với niềm tin như những người lớn, và chúng thường cảm thấy thích thú cầu nguyện. Đức tin là quà tặng Chúa ban. Khả năng cầu nguyện của chúng ta là quà tặng Chúa ban qua Chúa Thánh Thần. Để có thể cầu nguyện với con cái, chỉ cần phụ huynh để cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn. Trong những lời nguyện xin ơn, Chúa Thánh Thần giúp ta xin Chúa những ơn cần thiết để theo Chúa Giêsu. Khi soạn những lời nguyện xin ơn, nhớ xin Chúa Thánh Thần giúp.